
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.จังหวัดอ่างทอง) 
ครั้งที่ 1/2564 

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 

----------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ประธาน) 
2. นายศักดิ์ดา  บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง  
3. นายปริญญา  เขมะชิต  ปลัดจังหวัดอ่างทอง 
4. นางสาววีรวรรณ จันทนเสวี หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง   
5. นางอโนชา    สุวรรณภาพ คลังจังหวัดอ่างทอง  
6. นางศศิธร    กาหลง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
7. นายภูปาณัสม์  ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 
8. นางสาวสิการย์   เฟ่ืองฟุ้ง  พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง 
9. นายศานิต    บัวเลิศ  แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง 
10. นายศักดิ์ชัย  เสนาพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
11. นายบุริศร ์  กาบเครือ แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง 
12. นางนธีทิพ  แสนสุข  แทน ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 
13. นายสุรัตน์    ภูวประภาชาติ ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง 
14. นายศุภากร   ฉัตรภัทรไชย เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอ่างทอง 
15. นายเอนก  สีเขียวสด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง  
16. นายสุนทร  ชนานุศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง 
17. นายบรรเจิด  ไชยรักษ ์ เลขาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง  
18. นายชูชาต ิ  ศารทประภา ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอ่างทอง    ติดภารกิจ 
2. เลขานุการชมรมธนาคารจังหวัดอ่างทอง   ติดภารกิจ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายเมธา  การกสิขวิธี แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง  
2. นางสาวโชตนา ลิ่มสอน  แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง 
3. นางสาวฉัตรวิไล วิลาลัย  แทน ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง 
4. นายไพศาล  สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง 
5. นายสันติ    จันทร์สถานนท์ แทน สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง 
6. นางศิริกุล   ทศเวช  พลังงานจังหวัดอ่างทอง 
7. นายทินกร  บุญเงิน   พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง 
8. นางปทุมพร    เปรมปรีดา แรงงานจังหวัดอ่างทอง 
9. นายธีระพล  จิตระวัง  แทน ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงอ่างทอง 
10. นางสาวสุพีพร โมรา  รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

จังหวัดอ่างทอง 
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11. นายอธิราช   กนกเวชยันต์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง 
12. นางสาวนิษฐกานต์   คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง 
13. นางวาสนา  ทองจันทน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง  
14. นายโยธิน  เมฆอรุณ สถิติจังหวัดอ่างทอง 
15. นายสมเกียรติ อ านวยสุวรรณ ผอ.ส านักงานพ้ืนที่พิเศษเมืองโบราณ อู่ทอง (อพท.7) 
16. นางอภิพร   ศรีพยัคฆ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดอ่างทอง 
17. นายภูปาณัสม์  ผดุงอรรถ อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 
18. นายสกล    แก้วปวงค า นายอ าเภอเมืองอ่างทอง 
19. นายไพบูลย์   ศุภบุญ  นายอ าเภอวิเศษชัยชาญ 
20. นายอมฤต  สุวานิช  แทน นายอ าเภอโพธิ์ทอง  
21. นายฉัตรชัย  เย็นทรวง แทน นายอ าเภอป่าโมก 
22. ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอ าเภอไชโย 
22. นายธีรพันธ ์  พระให้พร แทน นายอ าเภอแสวงหา 
24. นายวัฒนา    เจริญจิตร นายอ าเภอสามโก้ 
25. นายชูศักดิ์  ศรีราชา  นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง 
26. นางสาวกฤติพร ศรนารายณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
27. นางสาวรัชณีย ์ ช่วยเกื้อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
28. นายสุณิชย ์  มะลิทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
29. นางสาวสุนิสา คล้ายฉ่ า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
30. นางสุธีรา  พรภักดีเทวะนุกูล พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
31. นางสาวรุ่งนภา อ้นไชยะ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
32. นางสาวนุชศรา  บรรณวรรณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและติดตามประเมินผล ส านักงานจังหวัดอ่างทอง 
33. นางสาวกอบแก้ว พยอมสินธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

เปิดประชุมเวลา  13.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

จังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละจังหวัดมีการก าหนดจัดประชุมเป็นระยะ 
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการและเน้นย้ าให้ใน 1 ปี ต้องมีการจัดประชุมอย่างน้อย
จ านวน 6 – 8 ครั้ง ซึ่งจากรายงานการประชุมได้ประชุมไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 
2563 แต่เนื่องจากติดปัญหาสถานการณ์โควิด จึงงดการประชุมเรื่อยมา  

  ส าหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
เป็นการประชุมที่มีประโยชน์มากเพราะเป็นเวทีที่ให้ภาคเอกชนได้เสนอปัญหาแนวทาง
ต่างๆ รวมกับภาคราชการ เพ่ือร่วมกันพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ ส าหรับโครงการที่
ภาคเอกชนได้ร่วมเสนอมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแต่จะเป็น
ฐานข้อมูลเพ่ือประกอบการขอรับการสนับสนุนต่อไป ขอแจ้งถึงภาคเอกชนหากมีแนว
ทางการขอรับการสนับสนุนในเรื่องใด ขอให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ. 
เพ่ือบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 
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  ในการประชุมในครั้งนี้ ได้รับข้อสั่งการให้เชิญผู้เข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมการ กรอ.จ.อท. ดังนี้ 

  1. คุณอภิพร ศรีพยัคฆ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดอ่างทอง 
2. คุณสุนทร ชนานุศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง 
คณะกรรมการที่มีอยู่เดิมทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน มีความยินดีที่จะร่วมงาน

เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดอ่างทอง ต่อไป  

สมติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒         รับรองรายงานการประชุม กรอ.จังหวัดอ่างทอง ครั้งท่ี 4/๒๕63  
เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 

ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง  ตามที่จังหวัดได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) ครั้งที่ 4/๒๕63 เมื่อวันอังคารที่ 14
กรกฎาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมเสร็จแล้ว มีจ านวน 20 หน้า 
และได้น าเข้าระบบรับรองรายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์จังหวัดอ่างทอง 
www.angthong.go.th หัวข้อ “ระบบสารสนเทศ” (ระบบรับรองรายงานการประชุม) 
เพ่ือให้คณะกรรมการ/ผู้ร่วมประชุมตรวจสอบ และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ส่วน
ราชการได้ใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการจากการประชุม  

จากระบบรับรองรายงานการประชุม มีผู้เข้ารับรองการประชุมจ านวน 17 ราย                           
จากคณะกรรมการฯจ านวน 21 ราย โดยไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม  2563 

ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่องสืบเนื่อง  
ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง    คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัด

อ่างทอง (กรอ.จ.อท.) ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 4/๒๕63 เมื่อวันอังคารที่ 14 
กรกฎาคม 2563 เห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้ 

 
ที ่ หน่วยงาน เรื่องท่ีให้ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
1 - แขวงทางหลวงอ่างทอง 

- ส านักงานโยธาธิการ 
  และผังเมืองจังหวัดอ่างทอง 

โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงแนวใหม่ สายแยก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ – บรรจบทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ 
- ให้แขวงทางหลวงอ่างทอง แขวงทางหลวงชนบท
อ่างทอง และส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด ร่วมผลักดันโครงการถนนทางหลวงแนวใหม่ 
สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ – บรรจบ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๖ โดยขอให้กรม
ทางหลวง กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมบูรณาการ
กัน และให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อ่างทองประสานการท าเส้นทางเชื่อมต่อไปยังอ าเภอ
บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

แขวงทางหลวงอ่างทอง 
อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอกระทรวงเพื่อออก พรฎ.
เวนคืน และได้ด าเนินการเข้าพื้นที่ส ารวจแปลงที่ดินที่
จะเวนคืนเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA และจะจัด
ประ ชุมในวันพฤหัสบดีที่  25 มีนาคม 2564                
เพื่อช้ีแจงแนวทางและสิทธิ์ต่างๆ ที่ผู้ถูกเวนคืนจะ
ได้รับ  ส าหรับการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
แขวงทางหลวงอ่างทองได้เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณเวนคืนและก่อสร้าง ในปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว  
 
 

http://www.angthong.go.th/
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ที ่ หน่วยงาน เรื่องท่ีให้ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง 
ผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้
บังคับวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ ขณะนี้กรมโยธา        
ธิการและผังเมืองได้ว่าจ้างบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี 
คอนซัลแท็นส์  จ ากัด เป็นที่ปรึกษาด า เนินการ 
ปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทองของแผนผังแสดง
โครงการคมนาคมและขนส่ง ตามร่างผังเมืองรวม   
จังหวัด (ปรับปรุงครั้งที่ ๑ ได้ก าหนดแนวถนนสาย      
ก ขนาดเขตทาง ๔0 เมตร เป็นถนนโครงการก่อสร้าง
ใหม่เริ่มต้นจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๙๕ 
ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒ เพื่อไปยังอ าเภอ
บ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในส่วนของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ ได้ก าหนดแนวถนน
ต่อเนื่องกับถนนดังกล่าวไว้ในร่างผังเมืองรวมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) แล้วเตรียม
เสนอที่ประชุมความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง 
โดยคาดว่าจะมีการประชุมประมาณเดือนเมษายน 
๒๕๖๔ การด าเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัด
อ่างทอง (ปรับปรุ งครั้ งที่  ๑) ขณะนี้อยู่ ระหว่าง 
ซึ่งเป็นข้ันตอนท่ี ๒ (ข้ันตอนการปรับปรุงผังเมืองรวมมี 
๘ ขั้นตอน ตามเอกสารแนบ) ต่อจากนี้จะท าการ 
ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนมาประชุมรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน และท า
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อไป
ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดท าผังเมืองรวม มี 
๘ ขั้นตอน ดังนี ้
1. การส ารวจ ก าหนดเขตผัง วิเคราะห์และจัดท าร่าง
ผังเมืองรวม 
๑.๑ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบ 
๑.๒ ส ารวจ ก าหนดเขตผัง 
๑.๓ ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดท าผังแนวคิด 
๑.๔ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางผังร่างฯ 
๑.๕ ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อจัดท าผังร่างฯ 
๒. การประชุมเพื่อพิจารณาร่างผังเมืองรวมประชุม
ความเห็นกรมโยธาธิการและผังเมือง (ผังเมืองรวม
จังหวัดอ่างทอง (ปรับปรุงครั้งท่ี ๑) 
๓. การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
๓.๑ จัดท าเอกสาร และแผนท่ีแผนผัง 
๓.๒ โฆษณาหนังสือพิมพ์ วิทยุและเว็บไซต์ติดต่อกัน
เป็นเวลา ๗ วัน 
๓.๓ ปิดประกาศ ๑๕ วัน 
๓.๔ ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวม
จังหวัด 
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ที ่ หน่วยงาน เรื่องท่ีให้ด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
๓.๕ ประชุมรับฟั งความคิดเห็นของประชาชน 
๓.๖ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อประสาน
ยุทธศาสตร์และแผนงานในการวางและจัดท าผังเมือง 
๔. การประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
4.๑ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมืองเพื่อพิจารณา
ด้านผังเมือง 
๔.๒ ประชุมคณะกรรมการผังเมือง 
๕. การปิดประกาศพร้อมข้อก าหนด ๙๐ วัน 
5.๑ จัดท าต้นฉบับเอกสารปิดประกาศ ๙๐ วัน 
๕.๒ ปิดประกาศพร้อมข้อก าหนด ๙๐ วัน 
๖. การรวบรวม ตรวจสอบ และพิจารณาค าร้อง และ
แจ้ งผลการพิจารณาค าร้องการจัดท า เอกสาร
ประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 
การเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา 

2 - แขวงทางหลวงอ่างทอง ความคืบหน้าการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณ
ทางเข้าวัดบ้านป่า ต าบลตรณีรงค์  
อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 

- อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคาจ้าง         
จะเคาะราคาในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564  

     

จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ผู้แทน ผอ.แขวงทางหลวงอ่างทอง ส าหรับโครงการทางหลวงแนวแนวใหม่ ซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองจังหวัด
อ่างทอง หมายเลข 377 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ พรฎ. เวนคืนที่ดิน ในวันที่ 25 
มีนาคม 2564 จะมีการประชุมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ประชุมเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการเวนคืน รูปแบบของถนนที่จะด าเนินการก่อสร้างบนถนนหมายเลข 377 
และความคืบหน้าในการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณทางเข้าวัดบ้านป่า จะได้ตัว   
ผู้รับจ้างในวันที่ 25 มีนาคม 2564 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แขวงทางหลวงอ่างทองได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้ท าการศึกษาความเป็นไปได้ และด าเนินการท า EIA เรียบร้อยแล้ว         
ในปี พ.ศ. 2565 จะด าเนินการเวนคืนที่ดิน ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 บริษัท           
ที่ปรึกษาจะมาพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง น าเรียนถึงแนวทางการด า เนินการ 
และจะก าหนดจัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการเวนคืนได้ด าเนินการส ารวจ
ที่ดินไว้แล้วประมาณ 200 กว่าแปลง หากไม่พบปัญหาสามารถขยายเส้นทางแนวถนน
จะกว้าง 60 เมตร ในส่วนที่เป็นทางร่วม ทางแยกจะกว้างประมาณ 80 เมตร คาดว่าจะ
มีความคืบหน้าในการที่จะออก พรฎ. ซึ่งจะมีอายุในการด าเนินการภายใน 5 ปี  

ประธาน  โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองจะมีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งเกิดจากการคิดร่วมกัน
ระหว่างภารราชการ และภาคเอกชน ฝากแขวงทางหลวงอ่างทองซึ่งเป็นเจ้าของ
รับผิดชอบการด าเนินโครงการดังกล่าว และขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนทราบ
เป็นระยะ สามารถแจ้งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ กรอ.จ.อท. ที่ประชุมคณะกรมการ
จังหวัดอ่างทอง  
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โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง โครงการดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองมีแนวทางที่จะ
ผลักดันถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3๑๙5 บริเวณจากแยกป่างิ้วไปถึงถนน         
สายเอเชีย หมายเลข 32 ทางส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองมีแนวคิด
ว่าหากจะให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณควรน าโครงการบรรจุไว้ในผังเมืองรวมจังหวัด 
เพ่ือในช่วงการขอรับการจัดสรรงบประมาณจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ส าหรับ
เส้นทางที่จะสามารถเชื่อมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3๑๙6 ในพ้ืนที่บริเวณ
อ าเภอบ้านแพรก เป็นที่มาของการเชื่อมเส้นทางจากทางหลวงหมายเลข 32 ถึง        
ทางหลวงหมายเลข 3196 ระยะทางอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง จ านวน 5.7 กิโลเมตร 
และอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 9.7 กิโลเมตร ขณะนี้ได้ไปปรึกษากับ
ผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีที่ปรึกษา เช่นเดียวกับจังหวัดอ่างทอง ขั้นตอน    
ติดปัญหาเรื่องโควิดท าให้ผลความคืบหน้ามีความล่าช้าไป ซึ่งการปรับผังเมืองใหม่ได้มา
ชี้แจงกับจังหวัดไปแล้ว และได้รับข้อเสนอไปด าเนินการ และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ติดตามฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ ต่อไป  

นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ ขอสอบถามโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง เรื่องการปรับปรุงผังเมืองรวม
จังหวัดอ่างทอง พ้ืนที่ทางเลี่ยงเมืองของจังหวัดอ่างทองเดิมในผังเมืองรวมเป็นพ้ืนที่
การเกษตร หากปรับถนนเป็นพ้ืนที่ 4 เลน เกษตรกรที่ท าการเกษตรจะไม่มีพ้ืนที่ท า
การเกษตรขอให้พิจารณาในส่วนนี้ และส าหรับความคืบหน้าของการปรับปรุงผังเมือง
รวมระยะเวลาที่ผ่านยังไม่ค่อยมีความคืบหน้า ซึ่งเดิมก่อนปี พ.ศ. 2558 ผังเมืองรวม 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นก่อนแต่เมื่อมี
การประกาศผังเมืองขึ้นจึงท าให้ไม่สามารถขอรับการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานได้ 
พ้ืนที่ที่มีโรงงานแล้วไม่สามารถขยายโรงงานได้ หากธุรกิจใดๆ ที่ไม่สามารถขยายโรงงาน
หรือขยายธุรกิจได้ อาจจะก่อให้เกิดการหยุดงานได้เพราะการท าผังเมืองเดิมพ้ืนที่สีเขียว
ไปครอบคลุมไว้ จึงขอสอบถามโยธาธิการและผังเมืองอ่างทองถึงความคืบหน้า 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ประเด็นดังกล่าวได้น าเสนอต่อที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ส าหรับเรื่องโรงงานที่
ปรึกษาได้แก้ข้อก าหนดแล้ว และได้ให้ที่ปรึกษาดูเรื่องพ้ืนที่การขยาย ในส่วนพ้ืนที่
การเกษตรได้เปลี่ยนสีใหม่จากพ้ืนที่สีเขียว เป็นสีเหลืองฟางข้าว เป็น ก1 ก2 ก3             
เป็นพ้ืนที่ในเมือง พ้ืนที่รอบเมือง และนอกเมือง และแนวการพัฒนาเส้นทาง 3159 
ลาดตาน จากจังหวัดสุพรรณบุรี ที่สร้างถนนใหม่เพ่ิมออกจากด้านข้างไป 1 กิโลเมตร 
จะขอให้ก าหนดอยู่ใน ก1 เรื่องการก่อสร้างคลังสินค้าจากอ าเภอเมืองถึงพ้ืนที่ต าบลโผงเผง 
อ าเภอป่าโมก ได้น าเสนอไปแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอข้อมูลจากที่ปรึกษาจัดท าสรุป 
และจะน าเสนอต่อที่ประชุมคณะท างานติดตาม ต่อไป  

อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง  เรื่องอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการประปรับปรุงผังเมืองในส่วนที่เป็นปัญหาคือ           
การที่ผู้ลงทุนรายเดิมจะขยายธุรกิจไม่สามารถขยายพ้ืนที่การท าธุรกิจได้ เนื่องจากติดใน
เรื่องของผังเมืองรวม ส าหรับการแก้ไขการปรับปรุงผังเมืองรวมจากที่ปรึกษายังไม่มี
ความทั่วถึงเท่าที่ควร ประเด็นที่แต่ละฝ่ายมีความต้องการที่แตกต่างกัน จึงท าให้การ
จัดท าสรุปของที่ปรึกษายังไม่ชัดเจน จึงขอให้ก่อนที่ที่ปรึกษาจะน าเรื่องเสนอต่อกรม
โยธาธิการและผังเมือง ขอให้น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเพ่ือร่วมกันพิจารณาก่อน  
ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ด้านเศรษฐกิจ) เป็นประธาน เมื่อหารือเรียบร้อย  
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ขอให้น า เข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเ พ่ือแก้ ไขปัญห า 
เศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) ก่อน ในส่วนของบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง
จะต้องบอกถึงประเภทสีแต่ละสี และระบุพ้ืนที่อ าเภอแต่ละอ าเภอ และพร้อมระบุสี              
แต่ละสี อนุญาตโรงงานประเภทไหนบ้าง ขนาดเท่าใด กี่แรงงม้า ส าหรับ พรบ.โรงงาน
ระบุ 50 แรงม้าขึ้นไป คนงาน 10 คนขึ้นไปถึงจะเข้าข่ายโรงงาน ในบางเรื่องที่ไม่เข้าข่าย
โรงงานก็สามารถเกิดผลกระทบได้เช่นกัน ขอให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
อ่างทอง รีบเร่งรัดที่ปรึกษาด าเนินการจัดท าสรุปเพื่อเสนอต่อคณะท างานติดตาม ต่อไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันโครงการดังกล่าว และขอให้ภาครัฐ
และภาคเอกชนร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความ
คืบหน้าต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
จังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) เป็นระยะ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ  
4.1 ผลการพิจารณาข้อเสนอแต่งตั้งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จ ากัด  

ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.ส่วนกลาง) ได้แจ้งผลพิจารณากรณีสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ขอความ
อนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้งประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัด           
เป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.จังหวัด) ในแต่ละพ้ืนที่ว่า ปัจจุบันสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยมีสมาชิกเป็น
สมาคมหรือชมรมหรือหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 
หรือกฎหมายอ่ืนอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ แล้ว ดังนั้น หาก กรอ.จังหวัดมีเรื่องหรือประเด็นการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพ้ืนที่ เห็นควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธาน 
กรอ.จังหวัดรับไปพิจารณาเชิญสมาคมในพ้ืนที่นั้นๆที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อคิดอันเป็น
ประโยชน์ให้ตรงตามหัวข้อหรือประเด็นดังกล่าวเป็นกรณีๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

   จังหวัดอ่างทองจึงพิจารณาแล้วว่าหากที่ประชุม กรอ.จ.อท. มีเรื่องหรือประเด็น
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เห็นควรเชิญคุณอภิพร ศรีพยัคฆ์ ประธาน
สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมฯ 

จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ และขอให้แจ้งคุณอภิพร ศรีพยัคฆ์ ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย
จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) 
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4.2 การจัดงาน Up Expo 2021 

ประธาน   มอบฝ่ายเลขานุการ 
หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา          

จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง) ก าหนดจัดงาน         
Up Expo 2021 ก าหนดจัดงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 (ระยะเวลา 5 วัน)       
ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา
หันตรา (ติดถนนสายเอเชีย ฝั่งเดียวกับตลาดราชมงคล) ภายในงานจัดให้มีนิทรรศการ
ต่างๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 Zone ประกอบด้วย 

   1. Zone A นิทรรศการ (Exhibition) 
   - นิทรรศการเทิดพระเกียรติ การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

“สืบสาน รักษา และต่อยอด”  
   - ผลงานของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ทั้ง 4 ประเด็นประเด็นการพัฒนา       

และมุม “How To Vot Corner” 
   2. Zone B ผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Future Innovation) 
   - นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยี จากสถาบันการศึกษาต่าง  ๆภาคอุตสาหกรรม/

บริษัท/SME/Smart up/ปราชญ์ชุมชน 
   3. Zone C ตลาดสร้างสุข (Trade Fair) 
   - จัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย, OTOP, SME, Start up (อยู่ระหว่างการ

ประสานรูปแบบ E-commerce) 
   4. Zone D ศูนย์ฝึกอบรมและการให้บริการ (Training and Service Center) 
   - จัดกิจกรรม Buffet Knowledge 
   - จัดศูนย์ให้บริการ “ซ่อมได้” 
    5. Zone E จับคู่ธุรกิจเพื่อก้าวอย่างม่ันคง (Business Matching) 
    - เปิดพ้ืนที่ให้จับคู่ระหว่างสถานประกอบการกับสถาบันการเงิน/นักลงทุนอ่ืนๆ  
   6. Zone F เวทีแลกเปลี่ยน (Stage Sharing) 
   - พิธีเปิด  
   - การเสวนาประเด็น “ความท้าทายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในอนาคต”  
    - การแข่งขัน “Innovator next Gen” ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและ

บุคคลทั่วไป   
 - การแข่งขัน “Production Champion” 

   เป็นก าหนดการเบื้องตัน หากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้นอีก 
จะต้องเลื่อนการจัดงานออกไปอีก 

จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธาน   รับทราบ การจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างจังหวัดที่อยู่ในกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน ซึ่งงานก าหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 ส าหรับ
หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในการร่วมจัดกิจกรรม ขอให้เตรียมการไว้ก่อน ซึ่งการจัดงาน
อาจจะเป็นการจัดงานในรูปแบบใหม่ หรืองดการจัดงานต้องรอดูสถานการณ์ก่อน  

 
 



9 
 

 

4.3 การด าเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัดและ
การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดอ่างทอง     

ประธาน   มอบส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง/ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง 

พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง/ประธานหอการค้ าจังหวัดอ่างทอง 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ด าเนินการรวบรวมประเด็นการขับเคลื่อนการ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จากการประชุมกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ระดับ
จังหวัด ไตรมาส 1 – 2 ทีไ่ด้ผ่านการประชุมร่วมพิจารณาระหว่างคณะกรรมการประสาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ ประจ าจังหวัด (คสป.) และบริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ ากัด ซึ่งเป็นกลไกหลักร่วมท างานคู่ขนานในการ
ขับเคลื่อนงานเชิงพ้ืนที่ โดยมีประเด็นการขับเคลื่อนฯ ดังนี้ 

1. การวางแผนขับเคลื่อนและส่งเสริมสินค้า OTOP เพ่ือวางจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า
เครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป 

2. การขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ 100 ร้าน OTOP ไทยยิ้ม ซึ่งเป็นการบูรณาการ
การท างานในรูปแบบประชารัฐ ด้วยความร่วมมือระหว่าง ภาคราชการ ภาคเอกชน          
และภาคประชาชนผ่านกลไกการขับเคลื่อน คือ ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง สถาบันการศึกษา 
บริษัทประชารัฐ - รักสามัคคีอ่างทอง วิสาหกิจเพ่ือสังคม จ ากัด บริษัทอ่างทองโอทอป 
อินเตอร์เทรดเดอร์ จ ากัด เครือข่าย OTOP จังหวัดอ่างทอง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 
และร้านค้าชุมชน ศูนย์สาธิตการตลาด ฯ ศูนย์ OTOP OUTLET โดยน าสินค้า OTOP        
และสินค้าชุมชน เข้าจ าหน่ายในร้านค้าชุมชนศูนย์สาธิตการตลาด  ร้านค้าโชว์ห่วย      
และร้านธงฟ้าประชารัฐ ในเดือนมกราคม 2564 มีร้านค้าใหม่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
39 ร้านค้า ร้านค้าเดิม จ านวน 69 ร้านค้า รวมจ านวน 108 ร้านค้า ยอดจ าหน่าย
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนถึง เดือนมกราคม 2564 จ านวน 1,496,634 บาท 

3. การส่งเสริมการเลี้ยงปลากัด เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในชุมชนและ
ส่งเสริมการขาย Online ซึ่งเป็นที่นิยมในตลาดไทยและต่างประเทศ เนื่องจากปลากัด
สามารถส่งทางไปรษณยี์หรือบริษัทขนส่งเอกชนได ้ 

4. การส่งเสริมและให้การสนับสนุนแปลงใหญ่แพะ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จ านวน 58 ราย รวมจ านวนแพะ 600 - 700 ตัว โดยวางแผนสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตและส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่ายในรูปแบบเนื้อแพะและนมแพะ        
ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย  

5. การวางแผนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตุ๊กตามวยไทย โดยออกแบบเป็น
ลักษณะผลิตภัณฑ์ตุ๊กตามวยไทยคาดเชือกโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งเอกลักษณ์ตุ๊กตา
มวยไทย ให้สามารถผลิตและจัดจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยขยายตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายโครงการหมู่บ้ านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Industry Village : CIV)  

6. การก าหนดแผนการลงพ้ืนที่ส ารวจความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมายใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (แทนกลุ่มเป้าหมายเดิม) จ านวน 6 กลุ่ม 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2564  

จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
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มติที่ประชุม           รับทราบ การด าเนินงานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอ่างทอง (วิสาหกิจเพ่ือ
สังคม) จ ากัด และการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของจังหวัดอ่างทอง เป็นกิจกรรม
ที่ส าคัญ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันและส่งเสริมการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

4.4 ผลการจดทะเบียนธุรกิจและงานส่งเสริมด้านการตลาด  

ประธาน   มอบส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง 

พาณิชย์จังหวัดอ่างทอง 1. การจดทะเบียนธุรกิจ (ทิศทางการค้าการลงทุน)  
  รายงานผลการจดทะเบียนเดือนมกราคม 2564 กับเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 

ประจ าเดือน 
การจดทะเบียนจัดต้ังใหม่ การยกเลกิกจิการ 

ราย ทุนจดทะเบียน  ราย ทุนจดทะเบียน 
มกราคม  2564 14 14,000,000.00 3 6,000,000.00 

กุมภาพันธ์ 2564 7 11,100,000.00 0 0 
เปรียบเทยีบผลต่างระหว่าง 

เดือนม.ค.2564 กับเดือนก.พ.2564 
7 2,900,000.00   3 6,000,000.00 

 
จดทะเบียนตั้งใหม่ 
 ธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จ านวน  7 ราย เงินทุนจด
ทะเบียนรวม 11,100,000 บาท แบ่งดังนี้ 

    บริษัทจ ากัด จ านวน  5 ราย ดังนี้  
  ประกอบกิจการค้าเครื่องส าอางเครื่องมือเครื่องใช้เสริมความงาม จ านวน 1 ราย 
  ประกอบกิจการรับจัดท า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ราย 
  ประกอบกิจการบริการ รับเหมาก่อสร้างทุกชนิด จ านวน 1 ราย 
  ประกอบกิจการบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน จ านวน 1 ราย 
  ประกอบกิจการอบรมสัมมนา ด้านการเงิน การบริหารจัดการทรัพย์สิน จ านวน 1 ราย 

    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
               ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า จ านวน 2  ราย 

    ทุนจดทะเบียนสูงสุด 
ทุนจดทะเบียนสูงสุด จ านวน 5,000,000 บาท ได้แก่บริษัท ไอคอนนิค เอ็กซ์ตรีม  จ ากัด  
โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการรับจัดท า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จ านวนธุรกิจจดทะเบียนจัดตั้ง (ใหม่) เดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีจ านวน 4 ราย  ลดลง 
7 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2564 
จ านวนนิติบุคคลคงอยู่ ณ วันที่  28 กุมภาพันธ์  2564 

    บริษัทจ ากัด 573 ราย ทุนจดทะเบียน 7,114 ล้านบาท 
    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 599 ราย ทุนจดทะเบียน 1,080 ล้านบาท 
        รวม 1,172 ราย ทุนจดทะเบียน 8,194 ล้านบาท 
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   2. การด าเนินงานทรัพย์สินทางปัญญาของส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง  
    1) การยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า  
    ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไม่มีผู้ยื่นขอเครื่องหมายการค้า  
    2) การยื่นขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564   
    ไม่มีผู้ยื่นขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
    3) การยื่นขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564   
    ไม่มีผู้ยื่นขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์       
   3. การสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการตลาด 

น าผู้ประกอบการจ านวน 5 ราย เข้าร่วมงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าในงาน “เปลี่ยน
ชุมชนเป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ” ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดน) หมู่ 4 ต าบลย่านซื่อ 
อ าเภอเมืองอ่างทอง วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมียอดจ าหน่าย 10,940 บาท  
 ส าหรับการสนับการจ าหน่ายสินค้าทางโลตัส สาขาอ่างทองได้อนุญาตให้
เข้าไปจ าหน่ายสินค้าได้ จะได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการ ต่อไป  

 จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มติที่ประชุม  รับทราบ เรื่องของเศรษฐกิจทางรัฐบาลได้เน้นย้ ามาแล้ว ซึ่งทางจังหวัดได้มี
นโยบายสนับสนุนการจ าหน่ายสินค้า แต่ขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
ฝากถึงภาคเอกชนร่วมเน้นย้ า และก าชับด้วย  

4.5 การขออนุญาตโรงงาน 

ประธาน   มอบส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 

อุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง มีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม)                                
ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 
(ฉบับใหม่) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 319 โรงงาน                 
เงินลงทุนรวม 28,739.948 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 7,704 คน  

 
 

โรงงานตาม  
พรบ.โรงงาน พ.ศ.2562 

(ฉบับใหม่) 

จ านวนโรงงาน 
(โรงงาน) 

จ านวนเงินทุน 
(ล้านบาท) 

จ านวนคนงาน 
(คน) 

319 28,739.948 7,704 
  

หมายเหตุ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 
ตุลาคม 2562 ได้ให้ บทนิยามของค าว่า “โรงงาน” ไว้ดังนี้ โรงงาน หมายความว่า อาคาร 
สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีก าลังรวมตั้งแต่ 50 แรงม้า หรือก าลัง
เทียบเท่าตั้งแต่ 50 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป 
ความเคลื่อนไหวการลงทุนอุตสาหกรรมที่ส าคัญของจังหวัดในเดือนนี้ ประกอบด้วย 
1. สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุดของจังหวัดในเดือนนี้ ได้แก่  
อุตสาหกรรมการเกษตร ประกอบด้วยการผลิต สีข้าว เป็นหลัก เช่น สีข้าวชนิดแยกแกลบ 
แยกร า รองลงมาได้แก่ โม่แป้งข้าวเหนียวและข้าวจ้าว และร่อน คัด แยกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก 
ตามล าดับ ปัจจุบัน มีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 48 โรงงาน เงินลงทุน 9,583,975,209  บาท                         
คนงาน 954 คน 
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อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบด้วยการผลิต อิฐ กระเบื้อง เป็นหลัก เช่น . กระเบื้องวัสดุ
ทนไฟจากดินเหนียว รองลงมาได้แก่ เครื่องปั้นดินเผาและรวมถึงการเตรียมวัสดุเพ่ือการ
ดังกล่าว และกิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ปูนขาวหรือปูนพลาสเตอร์ตามล าดับ ปัจจุบันมี
จ านวนโรงงานทั้งสิ้น 34 โรงงาน เงินลงทุน 295,839,200 บาท คนงาน 625 คน 
อุตสาหกรรมอาหาร ประกอบด้วยการผลิต ที่เกี่ยวกับอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปไข่
นกกระทากระป๋อง ผลิตภัณฑ์สกัดน้ ามันร าข้าว ท าผักกาดดองและผักผลไม้บรรจุ
กระป๋องท าขนมหวานจากผลไม้ ผลิตวุ้นเส้น ผลิตผงชูรส ผลิตอาหาปลา บดเมล็ดพืช
ส าหรับผสมเป็นอาหารสัตว์ ตามล าดับ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 25 โรงงาน เงิน
ลงทุน 1,666,351,291 บาท คนงาน 1,120 คน 
จ านวนโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2562 (ฉบับใหม่) แยกตามอ าเภอ 
 

อ าเภอ 
จ านวน
โรงงาน 

เงินทุน 
(ล้านบาท) 

คนงาน (คน) 
แรงม้า 

ชาย หญิง รวม 
เมืองอ่างทอง 63 6,976.097 1,618 660 2,278 355,967.59 
วิเศษชัยชาญ 79 2,706.091 840 394 1,234 119,129.00 

โพธิ์ทอง 50 2,977.938 779 284 1,063 58,937.97 
ป่าโมก 72 7,533.558 970 537 1,507 116,689.88 
ไชโย 21 7,773.410 412 79 491 342,851.56 

แสวงหา 18 634.132 383 559 942 13,568.25 
สามโก ้ 16 138.722 140 49 189 21,467.94 
รวม 319 28,739.948 5,142 2,562 7,704 1,028,612.19 

 
 

ภาวะการณ์ลงทุนด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดอ่างทอง    
ผลจากการพิจารณาข้อมูลการลงทุนอุตสาหกรรมในเดือนนี้เปรียบเทียบกับเดือน

มกราคมพบว่าอัตราการขยายตัวของจ านวนโรงงานเพ่ิมขึ้นและเงินทุนเพ่ิมขึ้น
เปรียบเทียบจ านวนโรงงานในปี 2564 เดือนที่แล้วกับเดือนนี้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.31
เปรียบเทียบจ านวนเงินลงทุนในปี 2564 เดือนที่แล้วกับเดือนนี้เพ่ิมข้ึนร้อยละ  0.093   
รายละเอียดความเคลื่อนไหวของการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 
2564  สามารถจ าแนกรายละเอียดตามประเภทอุตสาหกรรม ได้ดังนี้ 

 

ประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาต 
ประกอบกิจการโรงงาน 

จ านวน 
(โรงงาน) 

เงินลงทุน 
 (ล้านบาท) 

คนงาน 
(คน) 

ผลิตแอสฟัสท์ติกคอนกรีต 1 26,920,000 10 

รวม 1 26,920,000 10 
 

ขอเสนอในเรื่องเศรษฐกิจฐานราก ในภาคการผลิตที่ท างานร่วมกันระหว่าง
พาณิชย์ พัฒนาชุมชน เกษตร รวมทั้ง ประมง ปศุสัตว์ ไปกระตุ้นการผลิต และ             
ลดต้นทุน หาช่องทางการจ าหน่าย  เพ่ือจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของ
จังหวัดอ่างทองได้ 

 จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

โรงงาน 
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มติที่ประชุม  รั บทราบ เนื่ องจากสถานการณ์ปั จจุ บั นมี การแข่ งขั นที่ มากขึ้ น                      
มีการปรับเปลี่ยนในหลายๆ ด้าน  ขอให้ส านักงานพัฒนาชุมชน ส านักงาน
อุตสาหกรรม ส านักงานพาณิชย์ รวมผลักดันการแปรรูปสินค้าต่างๆ และฝากถึง
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง เรื่องที่พบปัญหาไฟฟ้าตกซึ่งท าให้
เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ ขอให้แจ้งปัญหาให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
อ่างทอง และแจ้งผลให้ที่ประชุมทราบด้วย   

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 
ข้อเสนอความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาและ 

   พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอ่างทอง (กรอ.จ.อท.) 
    1) หอการค้าจังหวัดอ่างทอง 
    2) สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 
    3) สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง 
    4) ชมรมธนาคารจังหวัดอ่างทอง 

5) คณะกรรมการ กรอ.อ่ืน ๆ  

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง ในฐานะของภาคเอกชนมองว่าเรื่องสถานที่ในจังหวัดอ่างทอง                    
มีสถานที่ที่จังหวัดอ่ืนไม่มีเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ อาทิ เมื่อ 1 เดือนที่ผ่านมา                
กองถ่ายภาพยนตร์จากจังหวัดอุตรดิตถไ์ด้มาถ่ายท าเรื่องพระยาพิชัยดาบหัก มาถ่ายท า
เป็นเวลา 2 วัน มีเงินหมุนเวียนประมาณ 200,000 บาท เป็นการสร้างรายได้ และ
สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอ่างทอง จึงขอให้ส่วนราชการในจังหวัดอ่างทองร่วมกัน
เผยแพร่สถานที่ท่ีส าคัญของจังหวัดอ่างทอง ให้จังหวัดอ่ืนๆ ได้ทราบ 

ประธาน  การที่มีกองถ่ายเข้ามาถ่ายท าให้จังหวัดอ่างทอง เป็นการสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง ส าหรับการถ่ายถ่ายท าจะต้องแจ้งส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดหรือไม่ เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบ  

วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง หากเป็นการถ่ายภาพยนตร์ในประเทศที่เป็นของคนไทย ต้องยื่นผ่าน 2 
กระทรวง คือ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่รับผิดชอบ
ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ ส าหรับในช่วงสภานการณ์ไควิด จะต้องให้
แจ้งจังหวัดทราบเพ่ือด าเนินการตามมาตรการ เพ่ือจังหวัดจะต้องเข้าไปดูกองถ่ายตาม
มาตรการของจังหวัดอ่างทอง    

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง  ตามระเบียบหากเป็นภาพยนตร์ต่างประเทศต้องขออนุญาตผ่านกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา หากเป็นภาพยนตร์ในประเทศสามารถด าเนินการได้เลย  

มติที่ประชุม   ในกรณีที่มีการถ่ายท าภาพยนตร์ หรือวีดิทัศน์ต่างๆ ขอให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรายงานให้จังหวัดทราบด้วย 

 

 

 

 

 



14 
 

 

ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด ตามท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ขอเสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการด าเนินงานของสภา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง หากจังหวัดมีสิ่งใดให้ทางสภาฯ ร่วมปฏิบัติ 
หรือขอความร่วมมือ ร่วมงานด้านต่างๆ ขอให้แจ้งประสานสภาฯ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ และขอให้ส่วนราชการประสานภาคเอกชน ในการเสนอเรื่องแผนงาน
ต่างๆ เพราะการที่น าเรื่องเสนอผ่านที่ประชุม กรอ.จังหวัดอ่างทอง เมื่อน าแผนงานหรือ
ประเด็นปัญหาเสนอต่อส่วนกลาง จะท าให้การด าเนินงานคล่องตัว และสามารถต่อยอด
ไดม้ากยิ่งข้ึน 

นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด ในประเด็นที่ 1 ขอรับทราบแนวทางและกรอบความคืบหน้าในเรื่อง
การส่งเสริมเรื่องกัญชา ยกตัวอย่างของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ด าเนินการจัดมาแล้ว 2 ครั้ง 
ส าหรับเรื่องการส่งเสริมให้มีเพจของกระทรวงสาธรณสุขเรื่องการขออนุญาต หากต้อง
ขออนุญาตต้องไปขอรับการอนุญาตที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/ทางโรงพยาบาล        
ขอรับทราบรายละเอียด และขั้นตอนการขอรับการอนุญาต ประเด็นที่ 2 ส านักงาน
เกษตรจังหวัดอ่างทอง มีโครงการหรือแนวทางอย่างไรที่จะส่งเสริมและสนับสนุน 
รวมทั้งส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนตามระเบียบของกระทรวง
สาธารณสุขก าหนดไว้ว่าผู้ที่จะปลูกหรือผู้ที่จะท าเรื่องเกี่ยวกับกัญชาเพ่ือการค้า กัญชา
เพ่ือทางการแพทย์ ขอรับทราบความคืบหน้าจากแนวทางของส่วนราชการในจังหวัด 
เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ถูกต้องไปช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ต่อไป และทราบว่าหลายกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอ่างทองปัจจุบันมีหลายกลุ่มเริ่มไปจดทะเบียนแล้ว 

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ส าหรับเรื่องกัญชาทางการแพทย์ จะต้องเป็นหน่วยงานทางสาธารณสุข
ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนที่ถูกต้องจับคู่ และต้องท า MOU และด าเนินการจดแจ้งผ่าน
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ส าหรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข ให้ทุกครัวเรือนปลูกได้ จ านวน 6 ต้น แต่มีประชาชนบางกลุ่มเข้าใจว่า
รัฐบาลปลดล็อคแล้วสามารถสามารถปลูกได้บ้านละ 6 ต้น ซึ่งไม่เป็นความจริง ที่ถูกต้อง
คือในพ้ืนที่นั้นต้องได้รับอนุญาตให้เป็นพ้ืนที่ปลูกกัญชาทางการแพทย์ ทางหน่วยงานคือ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ด าเนินการน าร่องก่อนและจะ
ขยายไปในพ้ืนที่ต่างๆ ปัจจุบันจะมีกัญชา และกัญชง แยกโดยสารทางการแพทย์ซึ่งมี
ความเข้มข้นที่แตกต่างกัน หากความเข้มข้นไม่ถึง 1% อยู่ในค าก าจัดความว่า “กัญชง” 
ทั้งนี้มีรายละเอียดประกอบอีกหลายประการ ส าหรับการขออนุญาต กัญชงจะสามารถ
ขออนุญาตได้ง่ายกว่ากัญชาเนื่องจากมีสารเสพติดที่มีปริมาณน้อยกว่ากัญชา แต่เมื่อน า
กัญชงมาปลูกและมีการกลายพันธุ์รวมทั้งมีความสมบูรณ์ของแร่ธาตุสารเสพติดที่ช่อดอก 
หรือเมล็ดอาจจะมากกว่าและวิธีการตรวจสอบจะยุ่งยากกว่า สรุปได้ว่าการจะขอ
อนุญาตปลูกกัญชาเพ่ือการแพทย์จะต้องไปขอ MOU กับวิสาหกิจชุมชน    

ภาคประชาสังคม อ าเภอวิเศษชัยชาญ ในทางกฎหมายสามารถปลูกได้ แต่ส าหรับเรื่องดอกจะผิดกฎหมายหรือไม่
เสนอให้ชี้แจงต่อวิสาหกิจชุมชน เพราะมีสมาคมที่ดูแลอยู่ ตามที่ได้รับทราบเรื่อง
กฎหมายหากน าในส่วนดอกไปสูบจะผิดกฎหมาย จะต้องไปชี้แจงให้เข้าใจด้วย            
ว่าสามารถใช้ได้แค่ต้นกับใบ ดอกไม่สามารถใช้ได้  
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ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ส าหรับประเด็นดังกล่าว ในส่วนที่ต้องสงวนไว้คือในส่วนดอกและเมล็ด 
สามารถสกัดเป็นยา ซึ่งยามีหลายรูปแบบเป็นลักษณะน้ ากัญชา หรืออีกหลายๆ รูปแบบ 
ขึ้นอยู่กับการผลิตออกมา ส่วนใบ ต้น ราก จากการตรวจสอบแล้วปริมาณความเข้มข้น
นั้นความเข้มข้นของสารไม่ถือว่าเอามาใช้สกัดได้ ในบางพ้ืนที่ บางจังหวัดที่ท าอย่าง
ถูกต้องแล้วจะน าช่อดอกมาใช้ โดยมีการลงทะเบียนว่ามีแหล่งที่มาจากที่ใด ส่วนใบ       
ล าต้น ราก สามารถน ามาเป็นอาหารพ้ืนบ้านได้ ขณะนี้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
อ่างทองได้ด าเนินการเร่งการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง   

ประธาน   แจ้งผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมกรมการ
จังหวัดอ่างทองทราบด้วย เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอทราบด้วย          
เพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินการและน าไปชี้แจงต่อประชาชนได้ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
และไม่ใช้ในแนวทางท่ีไม่ถูกต้อง ส าหรับในจังหวดอ่างทองทราบว่ามีการขออนุญาตผ่าน 
รพ.สต. บางแล้ว และคณะกรรมการของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ได้ออก
ตรวจพื้นที่แล้วว่าเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ 

ภาคประชาสังคม อ าเภอวิเศษชัยชาญ ฝากที่ประชุมร่วมผลักดันโครงการสะพานเลี่ยงเมืองซึ่งได้ด าเนินการ
ออกแบบเสร็จแล้ว ซึ่งไม่มีหน่วยงานราชการใดประสานด าเนินการต่อ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้ริเริ่มกันมาประมาณ 10 กว่าปี และส าหรับเรื่องผังเมืองรวม
จังหวัดอ่างทอง เสนอให้ภาคเอกชนร่วมกันผลักดัน ขอให้ส านักงานโยธาธิการและ         
ผังเมืองจังหวัดอ่างทองเร่งประสานขอรับทราบความคืบหน้า เพ่ือภาคเอกชนจะได้
เตรียมความพร้อมในการด าเนินการ ต่อไป     

ผู้แทน เกษตรจังหวัดอ่างทอง ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเรื่องกัญชา ในส่วนส านักเกษตรจังหวัดอ่างทอง และส านักงาน
เกษตรอ าเภอ มีส่วนที่จะร่วมส่งเสริม ซึ่งในขั้นตอนจะต้องมีเกษตรกรอย่างน้อย 7 คน 
รวมกลุ่ม ด้วยประเภทของกิจกรรมที่จะจดสามารถเป็นกิจการอ่ืนไปก่อนได้ อาจจะเป็น
การปลูกพืช ไม้ผล แต่ยังไม่สามารถที่จะเพ่ิมกิจการปลูกกัญชาได้ นอกจากจะไปท า 
MOU กับสถาบันการศึกษา สถานพยาบาล หรือ รพ.สต. เพ่ือน าสัญญาที่ท า MOU แล้ว
ไปเพิ่มกิจกรรมที่จะปลูกกัญชา ส าหรับการส่งเสริมในเรื่องการปลูกทางส่วนกลางยังไม่มี
แนวทางแจ้งจังหวัด  

มติที่ประชุม  ให้ส านักส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง สรุปรายละเอียดเสนอต่อ          
ที่ประชุมกรมการจังหวัดอ่างทองทราบด้วย เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการและนายอ าเภอ
ทราบด้วยเพ่ือรับทราบแนวทางการด าเนินการและน าไปชี้แจงต่อประชาชนได้  และให้
ส านักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองรายงานให้จังหวัดทราบจากส่วนกลางแจ้งแนวทางใน
การปฏิบัติ  

ประธาน  เรื่องกฎหมาย ที่ออกเรื่องการก าหนดความเร็ว ห้ามเกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง
เป็นการก าหนดเป็นบางช่วงเส้นทางใช่หรือไม่ 

ผู้แทน แขวงทางหลวงอ่างทอง   ตามนโยบายรัฐบาลที่ก าหนดความเร็วห้ามเกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง บนถนน
สายเอเชีย สาย 32 เริ่มจากกิโลเมตรที่ 4 ถึงกิโลเมตรที่ 50 คือทางต่างระดับทางหลวงอ่างทอง 
เป็นเฟสแรก และจะมีโครงการต่อเนื่องมีเฟสที่ 2 ซึ่งจะเริ่มจากทางต่างระดับอ่างทอง 
ไปถึงจังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป ส าหรับเฟสแรกจะเริ่มในวันที่ 1 เมษายน 2564  
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รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง การก าหนดความเร็วบนถนนสายเอเชีย มีความเกี่ยวข้องกับจุดกลับรถบนถนน
สายเอเชีย ซึ่งเสนอให้กรมทางหลวงจะต้องปิดช่องทางจุดกลับรถ และไปท าเส้นทางลอด
ใต้สะพาน ซึ่งมีแผนในการด าเนินการ ซึ่งพ้ืนที่ใต้สะพานจะมีความสูงประมาณ 2.50 เมตร 
ขณะที่รถขนาดใหญ่จะต้องไปกลับในจุดกลับรถที่ไกลกว่าเดิม รถที่ประกอบการขนย้าย
ทางด้านธุรกิจอาจจะได้รับผลกระทบเพราะอาจจะต้องวิ่งไกลขึ้น แต่จะต้องรับทราบ
และท าความเข้าใจ เพราะจะต้องปรับพื้นที่ถนนให้เป็นไปตามี่ก าหนด 

ผู้แทน แขวงทางหลวงอ่างทอง จากนครหลวงกิโลเมตรที่ 26 ถึงพ้ืนที่อ าเภอไชโย กิโลเมตรที่ 66 ปัจจุบันจะมี
การก่อสร้างเป็นจุดกลับรถซึ่งเป็นทางลอดใต้สะพาน ในบางโครงการจะเสร็จเหลื่อมปีไปบ้าง 
ซึ่งแขวงทางหลวงอ่างทอง ได้ด าเนินการดูแลพ้ืนที่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล       
ซึ่งจะมีการปรับปรุงในหลายอย่าง อาทิ การปรับปรุงถนน การตีเส้นจราจร การปรับปรุง
ภูมิทัศน์สองข้างทาง  

ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด ในพ้ืนที่จังหวัดอ่างทองมีจุดยูเทริ์นประมาณ 15 จุด เดิมได้เสนอ
ต่อที่ประชุมไป 4 เรื่อง ขณะนี้ได้รับด าเนินการแล้ว 2 เรื่อง ได้เรื่องก าหนดความเร็วไม่
เกิน 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง และการปิดจุดกลับรถ ส าหรับการขับรถข้าไม่ควรขับชิดขวา
ส าหรับเรื่องที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ คือ รถบรรทุกจอดนอนริมถนน ซึ่งมีความอันตรายมาก 
และการขับรถย้อนศร ที่เห็นมากในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี เสนอให้น าแท่นแบริเออร์ไปกั้น 

มติที่ประชุม   แจ้งหัวหน้าส่วน และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งต้อง
ให้มีความระมัดระวังในการใช้เส้นทางด้วย  

นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม เสนอว่าใช้กับช่วงเทศกาลสงกรานต์
ไม่ได้ ฝากทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หากสถานการณ์ดี
แล้วไม่อยากให้จังหวัดอ่างทองต้องเจอกับปัญหาการติดเชื้อ เพราะจังหวัดอ่างทอง                 
เป็นจังหวัดเล็ก หากติดแล้วจะล าบากมาก เพราะหากจัดให้มีกิจกรรมขึ้นแล้ว จะไม่ได้มี
เพียงแค่ประชาชนในจังหวัดอ่างทอง  

มติที่ประชุม  หากก าหนดให้มีกิจกรรมจะต้องด าเนินการแบบ new normal แต่เพ่ือความ
ปลอดภัย ขอทบทวนการจัดกิจกรรมก่อน เกรงว่าหากจัดให้มีแล้วจะมีประชาพ้ืนที่
ใกล้เคียงมาเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น และเสี่ยงติดเชื้อได้ 

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.        
    (ลงชื่อ)    ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางสุธีรา พรภักดีเทวะนุกูล)  

    พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
       

(ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายชูชาติ  ศารทประภา)  

         ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด     


